
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ 

วันพุธที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๕.๐๐  - ๑๗.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ช้ัน ๕ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

ผูมาประชุม 
 ๑. รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต                   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานฯ คนที่ ๑ ประธาน
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล รองประธานคนที่ ๒  
 ๓. อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร       เลขาธิการ
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            รองเลขาธิการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย จักรพงศ นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๗. อาจารย ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ธิราภรณ จันทรดา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๙. อาจารย บุญมี พวงเพชร วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย บุณยฤทธิ์ ปญญาภิญโญผล คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุริยันต คณะศิลปศาสตร 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบําบัด 
 ๑๔. อาจารย ราชา มหากันธา วิทยาลัยการจัดการ 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย วราภัสร พากเพียรกิจวัฒนา คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๖. รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๗. รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๑๘. รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี คณะเทคนิคการแพทย 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๒. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๒๓. รองศาสตราจารย อรพินทร พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 ๒๔. อาจารย อิทธิพล ปรตีิประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๒๕. อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาอาจารยรามาธิบดี   
 ๒๖. ศาสตราจารยคลินิก วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารยศิริราช 
 ๒๗. อาจารย จามิกร สุขเอนก ประธานสภาอาจารย คณะเทคนิคการแพทย 
 ๒๘. ผูชวยศาสตราจารย รักชนก คชไกร ประธานสภาอาจารย คณะพยาบาลศาสตร  
 ๒๙. รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานสภาอาจารย คณะวิทยาศาสตร 
 ๓๐. รองศาสตราจารย สุปรียา ตันสกุล แทนประธานสภาอาจารย คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๓๑. อาจารย พีรศุษม รอดอนันต ประธานสภาอาจารย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๓๒. รองศาสตราจารย กรุณี ขวัญบุญจัน ประธานสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 
 ๓๓. ผูชวยศาสตราจารย ชุมพร ยุวรี ประธานสภาอาจารย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๓๔. ผูชวยศาสตราจารย เอกราช เกตวัลห ประธานสภาอาจารย สถาบันโภชนาการ 
 ๓๕. อาจารย มนตชัย โชติดาว ประธานสภาอาจารย วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

          /๓๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์.... 



 
 

 
 

๒ 

 ๓๖. ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ ประธานสภาอาจารย วิทยาลัยราชสุดา  
 ๓๗. อาจารย ปรัชญา เตวิยะ ประธานสภาอาจารย วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย กําธร ตันติวิทยาทันต ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก สํานักงานอธิการบดี 
 ๒. อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๓. อาจารย นลิน อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๔. อาจารย น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๕. อาจารย พรพิมล ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๖. รองศาสตราจารย ลือชัย ศรีเงินยวง คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๘. อาจารย อิสระ ชูศรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ ประธานสภาอาจารย คณะเภสัชศาสตร 
 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๒. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต รองประธานสภาคณาจารย คนที่ ๑ รักษาการแทนประธานสภาคณาจารย ทํา
หนาท่ีประธานที่ประชุม ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๖๔ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ 

  ประธานแจงวา สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๔๖๔ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  มีประเด็นสําคัญที่เก่ียวของกับสภาคณาจารย คือ 
  ๑) ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไดมีการพิจารณาเรื่องวาระการดํารงตําแหนงของประธานสภาคณาจารย 
และมีมติรับรองการดําเนินการในทุกภารกิจของประธานสภาคณาจารย ภายใตกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องการสรรหา
หัวหนาสวนงาน ชวงระหวางวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเปนวันที่ทราบวาตําแหนง
ดังกลาวสิ้นสุดลง โดยขอใหกองกฎหมายจัดทํารายละเอียดภารกิจที่ไดดําเนินการ และนําแจงสภามหาวิทยาลัยไดทราบและยืนยัน
ตามมติอีกครั้งในการประชุมคราวตอไป 
  ๒) นายกสภามหาวิทยาลัยขอถอนเรื่องรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เนื่องจากเห็นวา ขอบังคับฉบับนี้มีประเด็นที่สําคัญที่
ประธานสภาคณาจารยควรจะมีสวนในการเขารวมประชุม จึงเห็นควรใหรอการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารยกอน เพ่ือตองการให
เกิดความรอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยจะนํามาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมคราวตอไป 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๒ สาระสําคัญจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
 ประธานแจงวา ท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) กําหนดประชุม สมัย

สามัญ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม รองประธานสภา
คณาจารย คนที่ ๑ ไดมอบหมายใหเลขาธิการเขาประชมุ เลขาธิการไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุม ดังนี้ 

          /๑) ปอมท. ได้เชิญ .... 



 
 

 
 

๓ 

 ๑) ปอมท. ไดเชิญ ศาสตราจารย กนก วงษตระหงาน อดีตรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และอดีต
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ มาบรรยายเรื่อง การเสนอเปลี่ยนแปลง สกอ. ใหเปนกระทรวง/ทบวง โดย ปอมท. ไดตั้ง
คณะทํางานเพ่ือศึกษาเรื่องนี้ 

 ๒) ปอมท. กําลังจะพิจารณาใหรางวัลกับอาจารยมหาวิทยาลัยที่ทํางานใหกับสังคม 
 ๓) การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากเงินเดือนขาราชการไดมีการปรับฐาน ดังนั้น 

เงินเดือนพนักงานจะมีการปรับตามดวย ซึ่งมหาวิทยาลัยบางแหงไดดําเนินการไปแลว ท่ีประชุม ทปอ. ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จัดทําโมเดลสําหรับการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน  ซึ่งจะนําเสนอที่ประชุม ทปอ. ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ หรือ
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ หากภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ยังไมสามารถสรุปโมเดลได มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการปรับ
ตามสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลเอง โดยจะมีการขึ้นเงินเดือนใหพนักงานมหาวิทยาลัยยอนหลังไปถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
  สมาชิกสภาคณาจารยไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๔๖๔ ไดกําหนดเงินเดือน
สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และบรรจุใหมจะไดรับเงินเดือนเริ่มตนที่ ๒๘,๐๐๐ บาท สวนพนักงานมหาวิทยาลัยจะ
ไดขึ้นเงินเดือนในสัดสวนที่จะกําหนดใหม โดยผูท่ีเงินเดือนมากไดขึ้นนอย ผูท่ีเงินเดือนนอยไดขึ้นมาก และจะมีการทบทวนเรื่องนี้
ในที่ประชุม กบค. อีกครั้งหนึ่ง 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๓ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ วันที่ ๕ กันยายน 
๒๕๕๕ 

 ประธานแจงวา ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ มีสมาชิก
มาประชุม จํานวน ๓๗ คน ไมมาประชมุ ๑๐ คน จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมคิดเปนรอยละ ๗๘.๗๒ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๔ เรื่องที่รักษาการประธานสภาคณาจารยไดดําเนินการไปแลว 
 ๑) ทําหนังสือถึงกองกฎหมาย เรื่องการเขาประชุมสภามหาวิทยาลัยของรองประธานสภาคณาจารย คนที่ ๑ 

ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ 
 ประธานแจงวาไดทําหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยถึงประเด็นที่รองประธานสภาคณาจารย หรือผูท่ี

ประธานมอบหมาย  สามารถเขาประชุมสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานสภาคณาจารย หรือผูเขารวม และมีสิทธิรับเบี้ยประชุม
หรือไม  ไดรับคําชี้แจงวา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๓๘(๑) กําหนดวา “ใหประธาน
เปนผูรับผิดชอบในการบริหารงานของสภาคณาจารยดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ นโยบาย วัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย และมีอํานาจหนาท่ี (๑) เปนผูแทนสภาคณาจารย ในการนี้อาจมอบหมายเปนหนังสือใหสมาชิกผูหนึ่งผูใดทําหนาท่ี
ตามที่เห็นสมควรได ...” และตามขอ ๓๙ กําหนดวา “รองประธานมีอํานาจหนาท่ีชวยประธานในกิจการของสภาคณาจารย เม่ือ
ประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานคนที่หนึ่ง หรือรองประธานคนที่สองทําหนาท่ีแทนตามลําดับ” ฉะนั้น 
การที่ประธานสภาคณาจารยไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได และใหรองประธาน คนที่ ๑ ทําหนาท่ีแทน จะตองเปนเรื่องในกิจการของ
สภาคณาจารยเทานั้น แตโดยที่การเขาประชุมสภามหาวิทยาลัยไมมีกฎหมายกําหนดวาเปนกิจการของสภาคณาจารย กรณีนี้จึงไม
สามารถอาศัยความตามขอ ๓๙ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหรองประธานสภาคณาจารย 
คนที่ ๑ เขาประชุมในฐานะประธานสภาคณาจารย และไมมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม 

 มติท่ีประชุม ใหทําหนังสืออุทธรณถึงนายกสภามหาวิทยาลัยวาการตีความดังกลาวอาจไมชอบดวย
กฎหมาย เนื่องดวยกรณีดังกลาวนี้  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑ (๔) กําหนดใหมีสภา
มหาวิทยาลัย โดยมีผูแทนของสภาคณาจารย ๑ คน คือ ประธานสภาคณาจารย เปนผูแทนโดยตําแหนง เม่ือประธานสภาคณาจารย 
ไมสามารถ ปฏิบัติงานได เชน ปวย หมดวาระ หรือเดินทางไปตางประเทศ ผูท่ีดํารงตําแหนงแทนโดยชอบดวยกฎหมาย เชน 
รักษาการประธานสภาคณาจารย รองประธานสภาคณาจารย หรือผูท่ีประธานสภาคณาจารยทําหนังสือมอบหมายใหเขาประชุมแทน 
จึงเปนผูแทนของประธานสภาคณาจารย ท่ีสามารถเขาประชุมแทนไดและถือวาเปนผูเขาประชุม อาทิเชน รองอธิการบดีเขาประชุม
แทนอธิการบดีในกรณีท่ีอธิการบดีไมสามารถปฏิบัติงานได โดยถือวาเปนผูเขาประชุมแทน ดังนั้นรองประธานสภาคณาจารย คนที่ ๑ 

          /หรือผู้แทน .... 



 
 

 
 

๔ 

หรือผูแทนตามลําดับ เขาประชุมแทนประธานสภาคณาจารยในกรณีท่ีประธานสภาคณาจารยไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได การเขา
ประชุมของผูท่ีประธานสภาคณาจารยมอบหมาย หรือการเขาประชุมของรองประธานสภาคณาจารย จึงควรไดรับการปฏิบัติ
เชนเดียวกัน  

 ๒) ทําหนังสือถึงกองกฎหมาย เรื่อง การขอเอกสาร (หนังสือเขาและหนังสือออกของสภาคณาจารย) ลง
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ 

           ประธานแจงวา มีเจาหนาท่ีจากสวนงานหนี่ง ทําหนังสือ ถึงประธานสภาคณาจารย ขอหนังสือออกและ
เขาของสภาคณาจารย เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครอง ซึ่งรองประธานสภาคณาจารย คนที่ ๑ ไดทําหนังสือ
หารือกองกฎหมาย  กองกฏหมายใหความเห็นวา ตองพิจารณาตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ซึ่งอาจ
เปดเผยไดหรือไม ประกอบกับสภาคณาจารยเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยจึงเปนอํานาจของอธิการบดีเปนผูพิจารณาเปดเผย ซึ่ง
เรื่องนี้อธิการบดีไดสงใหกองกฏหมายพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 ๓) ทําหนังสือเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง รางขอบังคับฯ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ 

 ๔) ทําหนังสือถึงผูอํานวยการกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง ขอสอบถามเกี่ยวกับตําแหนงผูชวยคณบดี  
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๕ การทูลเกลาฯ ถวายรางวัลอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย ประจําป ๒๕๕๕ แด ศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
  ประธานแจงวา ยังไมไดจัดทําโลรางวัลอาจารยตัวอยาง เนื่องจากรอผลการเลือกตั้งประธานสภา
คณาจารย เพราะจะตองสลักชื่อและตําแหนงประธานสภาคณาจารยลงในโลรางวัลดวย 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๖ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรียฯ เน่ืองใน “วันมหิดล” 
 เลขาธิการกลาวขอบคุณสมาชิกสภาคณาจารยสวนหนึ่งท่ีไดเขารวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

พระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล เม่ือวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕  
ณ อาคารศูนยการเรยีนรูมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยพิธีดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๗ ผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารยคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ประธานแจงวา คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรไดดําเนินการเลือกตั้งประธานสภาอาจารยคณะ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร แทนอดีตประธานสภาอาจารยท่ีเกษียณอายุงาน ผูไดรับการเลือกตั้งเปนประธานฯ ไดแก ผูชวย
ศาสตราจารย ชุมพร ยุวรี โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป และหมดวาระการดํารงตําแหนง
ตามวาระของสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕  
 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๕ กันยายน 
๒๕๕๕ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานกังานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
 
 

          /ระเบียบวาระที่ ๓ .... 



 
 

 
 

๕ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การดํารงตําแหนงของประธานสภาคณาจารย และการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย 
 ประธานแจงวา ตามท่ีอธิการบดีไดมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยบัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เรียกประชุมสภาคณาจารยเพ่ือเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย เม่ือวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๑๕ น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี ศาลายา นั้น  
เนื่องจากที่ประชุมมีประเด็นขอสงสัยในเรื่องการพนจากตําแหนงประธานสภาคณาจารย จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน
การใหความเห็นในเรื่องดังกลาวอีกครั้ง มหาวิทยาลัยไดพิจารณาทบทวนโดยพิจารณาขอบังคับที่เก่ียวของและเทียบเคียงกับ
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่ืองเสร็จที่ ๘๓๑/๒๕๔๗ (กันยายน ๒๕๔๗) แลวเห็นวา “อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ เปน
สมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนสวนงานจากการเปนประธานสภาอาจารยรามาธิบดี ดังนั้นเมื่อครบวาระการเปนประธานสภา
อาจารยของสวนงาน จึงขาดคุณสมบัติของการเปนสมาชิกสภาคณาจารย ตามขอ ๑๕ (๑) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย
สภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ และเปนผลใหตองพนจากตําแหนงประธานสภาคณาจารยดวย ตามขอ ๑๘ (๑)” รายละเอียดตาม
เอกสารที่สงใหสมาชิกทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว  

 และในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔๖๔ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยได
มีการพิจารณาเรื่องวาระการดํารงตําแหนงของประธานสภาคณาจารย แลวมีมติรับรองการดําเนินการในทุกภารกิจของประธานสภา
คณาจารย ภายใตกิจการสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องการสรรหาหัวหนาสวนงาน ชวงระหวางวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ จนถึง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเปนวันที่ทราบวาตําแหนงดังกลาวสิ้นสุดลงแลว โดยขอใหกองกฎหมายไดจัดทํารายละเอียดภารกิจที่ 
อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ ไดดําเนินการในชวงดังกลาว และนําแจงสภามหาวิทยาลัยไดทราบ และยืนยันตามมติอีกครั้งในการ
ประชุมคราวตอไป 

 อธิการบดีไดมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยบัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
และกิจกรรมพิเศษ เรียกประชุมสภาคณาจารยเพ่ือเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี ศาลายา  

                    ผลการเลือกตั้ง ปรากฎวา ศาตราจารยคลินิก วิรุณ  บุญนุช  ไดรับเลือกตั้งเปนประธานสภาคณาจารย 
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๓.๒ การจัดสัมมนาจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
  ประธานแจงวา ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีผูสมัครเขารวมสัมมนา จํานวนประมาณ ๑๐๐ คน ในสวน
ของการประชาสัมพันธ  ฝายเลขานุการไดสงโปสเตอร จํานวน ๓๐๐ แผน และแผนพับจํานวน ๑๐๐๐ แผน รวมทั้งหนังสือเชิญเขา
รวมสัมมนาฯ ซึ่งสงกอนหนานี้ จํานวน ประมาณ ๓๐๐ ชุด  ถึงทุกสวนงานในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆทั่วประเทศ โดยสง
หนังสือเชิญ ๒ ชองทาง คือถึงธิการบดี และประธานสภาคณาจารย ของแตละมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ไดนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัย  ประชาสัมพันธทางสถานีโทรทัศนชอง ๕ และชอง ๙ เปนตัวอักษรวิ่ง และรองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต ไดให
สัมภาษณทางสถานีวิทยุ ๙๖.๕ เม่ือวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๖.๓๐ น.  
 มติที่ประชุม  ขอใหฝายเลขานุการประชาสัมพันธเพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่ง โดยแจงทุกสวนงานทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ัวประเทศ  และขอความรวมมือจากสมาชิกสภาคณาจารยชวยประชาสัมพันธและเชิญชวน
บุคลากรในสวนงานเพื่อเขารวมการสัมมนาดังกลาวดวย 
 

 ๓.๓ การแกขอบังคับโดยใหประธานสภาอาจารยสวนงานเปนกรรมการประจําสวนงานโดยตําแหนง 
  ประธาน ขอเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคราวตอไป 
 

 ๓.๔ โครงการ CSR 

 อาจารย ราชา มหากันธา เสนอรางโครงการ CSR ตามเอกสารประกอบการประชุม และชี้แจงเพ่ิมเติมวา
โครงการดังกลาวเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เนนการลงชุมชน ๒ วัน เพ่ือเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่จะนําไปทําวิจัยตอยอดดานพัฒนาสุข

          /ภาวะผู้สูงอาย ุ.... 



 
 

 
 

๖ 

ภาวะผูสูงอายุและการบริบาลผูปวยระยะสุดทาย ท่ี ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนชุมชนที่มีผูบริจาค
ท่ีดิน ๑๐๐ ไรใหกับมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยจะลงทุนในที่ดินดังกลาวเพื่อจัดตั้งศูนยวิจัยสุขภาวะผูสูงอายุและการ
บริบาลผูปวยระยะสุดทายโดยใชงบประมาณ ๑ พันลานบาท 

 สมาชิกเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ CSR สรุปไดดังนี้ 
  ๑. การจัดกิจกรรม ไมควรจัดระยะสั้น แตควรจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง  ขอใหพิจารณาในดาน

งบประมาณและแหลงเงินทุนดวย  ในเบื้องตนควรเชิญ ศาสตราจารย ปราโมทย ประสาทกุล มาบรรยายเรื่องผูสูงอายุใหท่ีประชุม
ไดรับทราบขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผูสูงอายุกอน 
  ๒. ควรจัดตั้งกลุมทํา pre survey เพ่ือสํารวจความตองการ ความพรอม และศักยภาพ ของชุมชนกอน ใน
ลักษณะ baseline survey โดยคณะทํางานควรประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางกอน เชน จะสํารวจอะไร  รูปแบบใด  แลวจึงลงไปสํารวจ
กับผูนําชุมชน เชน อบต. อบจ. กํานัน ผูใหญบาน และชาวบาน  เพ่ือสรางความเขาใจกอน จะทําใหไดผลลัพธท่ีสามารถนํามาใช
ประโยชนไดมากขึ้น 
  ๓. ควรศึกษาประเด็นเชิงนโยบายจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕  
  ๔. ควรสอบถามขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการศูนยวิจัยสุขภาวะผูสูงอายุฯ ของมหาวิทยาลัยกอน 
                              ๕. ควรอธิบายใหผูนําชุมชุน ชาวบาน ไดทราบถึงประโยชนท่ีเขาจะไดรับ และขอใหพิจารณาถึงชุมชุน
รอบๆ มหาวิทยาลัยดวย ทําอยางไรใหชุมชุนรอบๆ มหาวิทยาลัยรักมหาวิทยาลัยมากขึ้น และพรอมที่จะใหความชวยเหลือเม่ือเกิด
ภัยพิบัติ 
                              ๖. โครงการดังกลาวสภามหาวิทยาลัยไดมีมติรับหลักการ แตมีขอเสนอแนะจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมากเนื่องจากเปนเรื่องท่ีหลายหนวยงานไดเคยดําเนินการ มีท้ังประสบความสําเร็จและลมเหลว ขณะนี้มหาวิทยาลัยได
แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือหาขอมูล รูปแบบ และปรับโครงการ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยใหม  สําหรับโครงการของสภาคณาจารย
ควรทําควบคูกับโครงการของมหาวิทยาลัย โดยเสนอใหมีตัวแทนเขาไปรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโครงการของมหาวิทยาลัย 
 มติที่ประชุม  ๑.  ขอใหศึกษาทั้งตนทางและปลายทาง  ปลายทางคือตองมีทีมไปทําความเขาใจกับผูนําชุมชน 
หลังจากนั้นจึงจะเขาถึงชุมชน  ตนทางคือขอใหศึกษาประเด็นเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะขอเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ประกอบการพิจารณาดําเนินการ  
  ๒.  เสนอให อาจารย ราชา มหากันธา เปนผูประสานงานโครงการ  โดยใหประธาน
คณะกรรมการฝายตางๆ ของสภาคณาจารยแตละชุด เขาไปมีสวนรวมในการจัดทําโครงการนี้ดวย และนําเสนอโครงการที่ปรับแก
ในการประชุมครั้งตอไป  
 

 ๓.๕ คําช้ีแจงเพ่ิมเติมแนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ สกว. ไม
เปนธรรมแกคณาจารย  
 ผูชวยศาสตราจารย เอกราช เกตวัลห ชี้แจงเรื่องแนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
ดังนี้  
 ดวย สกอ. ไดมีหนังสือท่ี ศธ ๐๕๐๖(๔)/ว ๘๖๗ ถึงมหาวิทยาลัยตางๆ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่ง
เปนคําชี้แจงเพ่ิมเติมแนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในกรณีอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้  
 (๑) ใหอาจารยท่ีมีคุณสมบัติระดับปริญญาเอกเปนอาจารยผูสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทไดแมจะยัง
ไมมีผลงานวิจัยหลังจากสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ ภายในระยะเวลา ๒ ปนับจากวันที่เริ่มสอน จะตองมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเปน
ผูสอนในระดับปริญญาเอก และเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธในระดับ
ปริญญาโทและเอกได  
 (๒) ประเด็น “ประสบการณในการทําวิจัย” ท่ีระบุในขอ ๙.๑ และ ๙.๒ ของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไมใหนับผลงานวิจัยเพ่ือรับปริญญาของนักศึกษาที่อาจารยผูนั้นมีชื่อเปนหัวหนานักวิจัยหรือนักวิจัยรวม

          /ผู้ช่วยศาสตราจารย ์.... 



 
 

 
 

๗ 

ในฐานะอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา ท้ังท่ีไดรับการตีพิมพหรือไมไดตีพิมพเผยแพร ท้ังนี้ ใหใชกับหลักสูตรที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษานับจากวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เปนตนไป 
                                           ผูชวยศาสตราจารย เอกราช ตั้งประเด็นวา คําชี้แจงของ สกอ. ดังกลาวทําใหมีผลกระทบกับอาจารยท่ีเพ่ิง
สําเร็จการศึกษาและยังไมมีผลงานวิจัย และสงผลกระทบกับหลักสูตรที่ไมสามารถหาอาจารยผูสอนท่ีมีคุณสมบัติถูกตองเหมาะสม
ได ดังนั้น สภาคณาจารยควรผลักดันเรื่องนี้ โดยควรเสนอความเห็นไปยังอธิการบดีเพ่ือประโยชนของคณาจารยและหลักสูตร 
 สมาชิกเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นนี้ ดังนี้ 
  ๑. บางสวนงานไดเสนอเรื่องนี้ผานไปที่บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือนําเสนอในที่ประชุม กบค. ตอไป 
  ๒. สภาคณาจารยควรศึกษาวาคําชี้แจงของ สกอ. ดังกลาวกระทบกับมหาวิทยาลัยมหิดลอยางไร โดยแบง
ออกเปน ๓ ระยะคือ  
  ระยะแรก ผลกระทบตอการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต และเสนอแนวทางแกไข เชน 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีดีอยางไร ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลไมขอปฏิบัติตามหนังสือชี้แจงของ สกอ. ดังกลาว  
  ระยะที่สอง เสนอให สกอ. พิจารณาเพิ่มรายชื่อวารสารที่ยอมรับ เพ่ือประโยชนของคณาจารยในการ
ตีพิมพเผยแพรไดกวางขวางมากขึ้น 
  ระยะยาว มหาวิทยาลัย/สวนงาน ควรหาวิธีการนําวารสารเขาไปอยูในฐานขอมูลท่ีเปนที่ยอมรับ เชน 
ฐานขอมูล scopus ซึ่งวารสารศิริราช ตองใชงบประมาณถึง ๓ ลานบาทในการผลักดันดังกลาว เนื่องจากตองมีคณะบรรณาธิการที่
ทํางานเต็มเวลาและอื่นๆ สรุปคือ ควรศึกษา/วิจัยรูปแบบที่เหมาะสมและเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
  ๓. ควรเสนอใหผลงานวิจัยของนักศึกษาที่อาจารยมีสวนรวม สามารถนํามาใชเปนผลงานได 
 มติที่ประชุม  เสนอใหคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย ศึกษารายละเอียด และสรุปขอมูลให
ประธานสภาคณาจารยทราบกอนการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 
 

 ๓.๖ การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๖.๑ คณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท ประธานคณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิ

บาล แจงวา ไดสงหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย  ขอเขาพบเพ่ือชี้แจงเรื่องรางขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฎิบัติงานของผูปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ...... โดยจะนัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวางกรอบที่จะไปพูดคุย
กอนเขาพบ หลังจากนั้นจะทําหนังสือเสนอสภามหาวิทยาลัยขอใหปรับแกการทํา PA 

  สมาชิกใหขอคิดเห็นดังนี้  
  ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ใชประกาศ

มหาวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับเดียวกัน  มี
ความเห็นวาควรแยกการประเมินคนละฉบับเพ่ือใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  

                ๒. การรับฟงความคิดเห็น ผูรับผิดชอบควรดําเนินการตามขอบังคับฯ วาดวยการรับฟงความ
คิดเห็น พ.ศ.๒๕๕๑  ท่ีผานมาเห็นวายังไมเปนไปตามขอบังคับ คือ ไมแจงวัตถุประสงคการรับฟงความคิดเห็น และกําหนด
ระยะเวลาแสดงขอคิดเห็นสั้นเกินไป 
 มติที่ประชุม   ใหแตงตั้ง รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการฝายกิจการ
บริหารและธรรมาภิบาล เพ่ือชวยใหขอคิดเห็นเก่ียวกับรางขอบังคับฯ ฉบับดังกลาว 
            ๓.๖.๒ คณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและบุคลากร  
 รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต ประธานคณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและ
บุคลากร แจงวาไดรายงานการจัดสัมมนาฯ ในวาระที่ ๓.๒  เรียบรอยแลว 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

          /๓.๖.๓ คณะกรรมการ .... 



 
 

 
 

๘ 

                    ๓.๖.๓ คณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน  
  ผูชวยศาสตราจารย เอกราช เกตวัลห ประธานคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
แจงดังนี้  

 ๑. รถรับสงบุคลากรสายจังหวัดนครปฐมขนาด ๖๐ ท่ีนั่งขัดของ มหาวิทยาลัยไดนํารถตูขนาด ๒๐ 
ท่ีนั่งมาใหบริการแทน แตเนื่องจากจํานวนที่นั่งไมเพียงพอ จึงไดเสนอใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนรถที่มีจํานวนที่นั่งมากขึ้น ปจจุบัน 
เปลี่ยนเปนรถ ๓๒ ท่ีนั่ง โดยจะใชชั่วคราวจนกวารถคันเดิมจะซอมเสร็จ 
 ๒. วันนี้ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น  ไดมีการนําเสนอผลสรุปจากการสํารวจความพึงพอใจของผูพัก
อาศัยในอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) มหาวิทยาลัยมหิดล ตอรองอธิการบดีฝายการคลังและสินทรัพย  รักษาการ
ผูอํานวยการศูนยบริหารสินทรัพย และเจาหนาท่ีศูนยบริหารสินทรัพย   รวมทั้งเจาหนาท่ีจากอาคารชุดพักอาศัย และผูพักอาศัยฯ 
เพ่ือนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ โดยนําเสนอในเชิงเสียงสะทอนและขอเสนอแนะ ซึ่งรองอธิการบดีฝายการคลังฯ รับไป
พิจารณาทุกเรื่อง โดยมีกรอบการดําเนินงานแกปญหาอาคารชุดพักอาศัยที่สภาคณาจารยนําเสนอใหแลวเสร็จภายใน ๑-๖ เดือน 
รวมทั้งจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย  ซึ่งประกอบดวยตัวแทน ๔ ฝาย คือ ผูบริหาร ผูแทนจากสภา
คณาจารย   เจาหนาท่ีอาคารชุดพักอาศัย  และผูพักอาศัย ซึ่งเชื่อวาปญหาอาคารชุดพักอาศัยที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องนาจะจบลง 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 ๓.๖.๔ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

การขอตําแหนงทางวิชาการ แจงวา ไดมีการพิจารณาผูเสนอขอตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑๓ คน รองศาสตราจารย 
จํานวน ๔ คน และ ศาสตราจารยคลินิก จํานวน ๑ คน โดยไดพิจารณา Reader ใหทุกคนที่ไมมีการแกไข กพอ.๐๓ ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม และชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ 

 บทความวิจัยที่พนักงานมหาวิทยาลัยเปน corresponding author ไดรับการพิจารณาเปนผลงาน ๑ 
เรื่อง ไมวาจะมีสวนรวมในการทําก่ีเปอรเซ็นต แตสําหรับขาราชการ หากเปน corresponding author จะตองมีสัดสวนการทํา ๕๐ 
เปอรเซ็นตขึ้นไปจึงจะนับเปนผลงาน ๑ เรื่อง  

 บทเรียนจากการขอตําแหนงวิชาการคือ 
 - ใบประเมินการเรียนการสอนของคณบดีหรือหัวหนาภาควิชา ไมมีการขีดถูกในขอท่ีวา ผูเสนอ

ขอตําแหนงทางวิชาการมีความเหมาะสมหรือไม มีเพียงการลงนาม ซึ่งไมถูกตอง ทําใหตองแกไขเอกสารโดยสงเอกสารกลับไป
กลับมาและลาชา ดังนั้น หากเปนไปได ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ควรขอดูเอกสารจากเจาหนาท่ีและตรวจสอบใหถูกตองกอน
สงเอกสารไปยังมหาวิทยาลัย 
 - ผูเสนอขอตําแหนง ควรเอาใจใสติดตามการเดินทางของเอกสาร เนื่องจากมีเอกสารของผูเสนอ
ขอตําแหนงทางวิชาการรายหนึ่งถูกเก็บไวท่ีเจาหนาท่ีธุรการเปนเวลานาน โดยไมไดรับการเอาใจใสหรือดําเนินการใดๆ ทําใหการ
เสนอขอตําแหนงลาชาออกไป 

สมาชิกเสนอใหมีการใชใบตอบรับจากกองบรรณาธิการวารสารเปนเอกสารประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ
ได โดยไมจําเปนตองรอใหมีการตีพิมพ ซึ่งประเด็นนี้จะมีการพูดคุยกันในการประชุมครั้งตอไป 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๕ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
           รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไดมีการพิจารณาเรื่องรองเรียนเสร็จเรียบรอยจํานวน ๔ เรื่อง และรายงานตอสภา
มหาวิทยาลัย ๒ เรื่อง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๖ คณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล 
 อาจารย ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการดําเนินงาน

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

          /คณะกรรมการฯ .... 



 
 

 
 

๙ 

 คณะกรรมการฯ จะจัดหาที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ ๖ สาขาคือ 
 - สาขาวิชาแพทยศาสตร 
 - สาขาวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 
 - สาขาวิชามนุษยศาสตรและเทววิทยา 
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
 - สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 หากสมาชิกสภาคณาจารยมีรายชื่อผูเชี่ยวชาญสาขาดังกลาว สามารถเสนอได โดยขอใหเปนผูไม
มีประวัติลอกเลียนผลงาน 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๗ คณะกรรมการบริหารจัดการระบบน้ําภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    เลขาธิการเสนอ ผูชวยศาสตราจารย ชุมพร ยุวรี  ประธานสภาอาจารยคณะสิ่งแวดลอมฯ เปน

ผูแทนสภาคณาจารย ในคณะกรรมการบริหารจัดการระบบน้ําภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แทนผูชวยศาสตราจารย 
กฤษณรักษ ธีรรัฐ ซึ่งเกษียณอายุงาน 
 ที่ประชุม  เห็นชอบ 

๓.๖.๘ คณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
 ผูชวยศาสตราจารย เอกราช เกตวัลห ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ
ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงดังนี้ 
 ๑. มหาวิทยาลัยไดจัดรถฉุกเฉินสําหรับรับสงนักศึกษาและบุคลากรกรณีประสบอุบัติเหตุท่ี
เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย เปนรถกอลฟซึ่งมีขนาดเล็ก สามารถเขาไปในพื้นที่ท่ีมีขนาดเล็กไดสะดวก โดยสามารถโทรเรียกใชบริการที่ 
๐๒-๔๔๑-๔๔๔๐  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ๒. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแจกปายทะเบียนจักรยานฟรีใหกับจักรยานทุกคัน หากคันไหนไม
ติดถือวาไมมีเจาของ และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการเก็บจักรยานที่ไมมีเจาของออกไป 
 ๓. มหาวิทยาลัยจะกอสรางอาคารจอดรถยนตเปนชั้นๆ โดยจะมีการเก็บเงินคาท่ีจอดรถจาก
นักศึกษา สวนบุคลากรจะพิจารณาตอไปวาสมควรเก็บเงินคาท่ีจอดรถหรือไม หรือเก็บในราคาถูก 
 ๔. สมาชิกเสนอวา กระบวนการในการยืมรถจักรยานไมสะดวกกับผูใช คือตองนําจักรยานมา
คืนที่เดิมเพ่ือแลกบัตรคืน หากเปนไปไดควรใชการ scan บัตร และสามารถยืม/คืนที่จุดใดก็ได หากนักศึกษาและบุคลากรไมคืน
จักรยานก็อาจมีการกําหนดมาตรการเพื่อดําเนินการตอไป 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
 ๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑการคัดเลือกขาราชการ ลูกจาง และพนักงาน
มหาวิทยาลัยดีเดนของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ เสนอเรื่องเขาระเบียบวาระ ดังนี้ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลไดออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑการคัดเลือกขาราชการ 
ลูกจาง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดนของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๔ โดยในขอ ๒.๑ ไดแบงประเภทบุคลากรเปน ๕ กลุม 
ซึ่งกลุมที่ ๑ ขาราชการ ไดมีการรวม ก) ตําแหนงประเภทวิชาการ ข) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ ค) 
ตําแหนงประเภททั่วไป ไวดวยกัน โดยกลุมที่ ๑ นี้จะทําการคัดเลือกเพียง ๑ คน ในขณะที่ กลุมที่ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประกอบดวย ก) ตําแหนงประเภทวิชาการ คัดเลือกจํานวน ๑ คน และ ข) ตําแหนงประเภทวิชาชีพหรือบริหารทั่วไป คัดเลือกอีก
จํานวน ๑ คน 

          /จากประกาศ .... 



 
 

 
 

๑๐ 

 จากประกาศดังกลาว จะเห็นวากลุมที่ ๑ และกลุมที่ ๕ มีความแตกตางกันอยางชัดเจน กลาวคือ กลุมที่ ๑ 
ผูท่ีมีตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตําแหนงประเภททั่วไป ตองแขงขันกับตําแหนงประเภทวิชาการ 
ในขณะที่กลุม ๕ แยกกลุมคัดเลือก นอกจากนี้ กลุมที่ ๕ ยังสามารถคัดเลือกได ๒ คน ซึ่งมากกวากลุมที่ ๑ จํานวน ๑ คน หรือ ๑ 
เทา จึงเห็นวาการแบงกลุมดังกลาวเปนการไมยุติธรรมสําหรับกลุมที่ ๑ 

 ในการนี้ จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาประเด็นดังกลาว หากเห็นวากลุมที่ ๑ ไมไดรับความยุติธรรมจริง 
โปรดเสนอประเด็นตอมหาวิทยาลัยเพ่ือใหมีการปรับปรุงประกาศดังกลาว ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมสําหรับบุคลากรกลุมที่ ๑ 
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเพ่ิมรางวัลใหกับบุคลากรยังเปนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานและเปนเกียรติประวัติแกบุคลากรที่
ไดรับรางวัลอีกดวย 

  ประธานชี้แจงวาฝายเลขานุการไดสอบถามขอมูลจากเจาหนาท่ีกองทรัพยากรบุคคล ไดรับคําชี้แจงวา 
กลุมที่ ๑ เปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนดเพื่อรับรางวัลครุฑทองคํา อยูนอกเหนืออํานาจของมหาวิทยาลัย  อยางไรก็ตาม
ประเด็นนี้เลขาธิการรับไปนําเสนอตอท่ีประชุม ปอมท. เพ่ือพิจารณาแยกกลุมหรือเพ่ิมรางวัลครุฑทองคําตอไป 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที ่ ๕ เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป 

 ท่ีประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น. 
 
 
         
       นางสาวสุจิรา  สอนสม                  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
                                      ผูจดรายงานการการประชุม                                     ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


